

Sau hơn một năm thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLD), tính đến ngày 22/5/2018, các cơ quan BHXH trong tỉnh đã rà soát, bàn giao được 159.882/166.632 sổ, đạt gần 96% tổng số sổ phải bàn giao. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều NLD chưa được cầm sổ BHXH của mình. Ông Nguyễn Thế Huê, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ cho biết: Nguyễn nhân NLD chưa nhận được sổ BHXH là do số đang trong quá trình rà soát, còn vướng mắc về chức danh nghề, tiền lương, phụ cấp lương đóng BHXH, thời gian tham gia BHXH chưa có hồ sơ chứng minh để cơ quan BHXH làm căn cứ điều chỉnh theo đúng quy định. Một số doanh nghiệp có số nợ đọng BHXH lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sổ BHXH. Một số đơn vị sử dụng lao động chưa phối hợp, tạo điều kiện, chưa hợp tác cho nhân viên bưu điện vào trụ sở để trả sổ, lấy chữ ký của NLD. Một số khác do đặc thù sản xuất, kinh doanh làm việc theo ca, dây chuyền nên gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian trả sổ cho NLD. Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng lao động, NLD chưa thật sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trả sổ BHXH cho NLD quản lý theo quy định dẫn đến chậm trễ cung cấp hồ sơ hoặc không cung cấp

Tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao sổ BHXH

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ giúp người lao động nắm được thông tin về quá trình tham gia BHXH mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng và cố tình giữ sổ BHXH của người lao động khi xảy ra mâu thuẫn lao động tại các doanh nghiệp.



Dây chuyền sản xuất của nhà máy Viglacera Thái Bình (khu công nghiệp Tiên Hải).

được hồ sơ và các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan BHXH. Ngoài ra, việc triển khai cho NLD tự rà soát thông tin cần thiết tại các đơn vị chưa thực hiện đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh nên cán bộ BHXH

phải rà soát, cập nhật mất nhiều thời gian, có trường hợp phải liên lạc trực tiếp tới từng NLD. Cùng với đó là việc NLD di chuyển nơi làm việc, nhất là những đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng số lượng lao động lớn để giữ NLD ở lại đơn vị mình, một số chủ sử dụng lao động cố tình không phối hợp tốt trong việc bàn giao sổ BHXH cho NLD.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bàn giao sổ BHXH cho NLD, ngành Bảo hiểm xã hội đã đưa ra nhiều giải pháp, tập trung làm việc ngoài giờ hành chính để đẩy nhanh tiến độ. Toàn ngành phấn đấu đến ngày 30/9/2018 sẽ hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho NLD.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLD bảo đảm chất lượng; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tổ nghiệp vụ, giao khối lượng công việc cho các thành viên thực hiện theo tuần, tháng; chấn chỉnh kịp thời với đơn vị, cá nhân chưa chấp hành đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với ngành Bưu điện và đơn vị sử dụng lao động bàn giao sổ BHXH đến tận tay

NLD, tổ chức họp để xác định rõ số lượng sổ BHXH đã in, chuyển cho đơn vị sử dụng lao động, tổng số lao động đã nhận sổ và ký xác nhận trên danh sách giao nhận sổ BHXH. Bên cạnh đó, đơn đốc bưu điện sớm thu hồi danh sách bàn giao sổ BHXH, báo cáo tiến độ hàng tuần về kết quả bàn giao nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp; tăng cường kiểm tra, đơn đốc đơn vị sử dụng lao động chuyển sổ BHXH tới NLD. Với những đơn vị sử dụng lao động còn vướng mắc trong việc bàn giao sổ, cơ quan BHXH sẽ đến trực tiếp giải quyết, cùng tháo gỡ khó khăn.

Việc bàn giao sổ BHXH có ý nghĩa quan trọng đối với NLD, giúp họ giám sát được quá trình đóng BHXH của chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH. Khi quyền lợi lao động không được bảo đảm, NLD nghỉ việc sẽ có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi làm việc tại nơi khác. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

HOÀNG LANH

► Du khách Việt ào ạt đến Nga

(thanhnien.vn) Vốn đã là điểm đến hấp dẫn đối với các tín đồ du lịch, xứ sở Bạch Dương năm nay còn thu hút thêm một lượng fan hâm mộ trái bóng tròn đến thưởng thức những trận cầu của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 (khai mạc ngày 14/6).

Không chỉ vậy, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng dịp có "đêm trắng nước Nga" nên theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, lượng khách đặt tour đến Nga dịp này tăng đột biến.

Ra mắt tour từ tháng 2, chỉ sau 2 tháng, Công ty Fidotour đã chốt số với lượng khách tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Fidotour thông tin: Là điểm đến ấn tượng không chỉ về cảnh quan, văn hóa... mà còn là chuyến đi hồi ức của rất nhiều du học sinh Nga ở thập niên 50 - 80, lượng khách đi Nga tăng bình quân 15 - 20%/năm ở Fidotour. Tuyến này thường có những nhóm khách khá đặc biệt là những người trung, cao niên.

Đại diện Vietravel cũng thông tin, trong mùa World Cup 2018, đơn vị này phục vụ 25 đoàn khách đến Nga với khoảng 600 người, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó có 2 chuyến charter (thuê chuyến) du thuyền trên sông Volga, mỗi chuyến gần 100 khách. Hiện Công ty Du lịch Việt cũng đã đóng tour với 3 đoàn khách, số lượng 150 người đến Nga trong dịp này.

Đáng chú ý, số tiền phải bỏ ra cho một chuyến du lịch khám phá nước Nga kết hợp xem World Cup không hề nhỏ nhưng tình thần thể thao của du khách Việt được thể hiện rất rõ khi sẵn sàng chi mạnh. Đơn cử, tour Moscow - St.Petersburg (13 - 14 ngày) của Vietravel giá từ 55,99 triệu đồng chưa bao gồm xem World Cup; trong khi đó, tour 8 ngày 7 đêm của Fidotour hiện tại có giá 79,99 triệu đồng/khách, chưa bao gồm xem World Cup.

► Giúp bé khám phá, sáng tạo tranh Kim Hoàng



Các bạn nhỏ khám phá tranh Kim Hoàng.

(nhandan.com.vn) Từ ngày 15 - 17/6, tại số 93 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bảo tàng gốm sứ Việt Nam phối hợp làng nghề tranh dân gian Kim Hoàng và các đơn vị tổ chức sự kiện "Cùng bé sáng tạo khám phá tranh dân gian Kim Hoàng".

Kim Hoàng một trong ba dòng tranh lớn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, gồm: Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ. Tranh Kim Hoàng phát triển khá mạnh từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX ở làng Kim Hoàng, xã Văn Canh, huyện Hoàn Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Làng Kim Hoàng vốn là sự hợp nhất của hai làng Kim Bàng và Hoàng Bàng. Năm 1701, hai làng này đã dựng đình chung và lấy một thời gian này làm sự khởi đầu của nghề in tranh. Làng nghề này đến đầu thế kỷ XX gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Năm 2015, làng tranh Kim Hoàng bắt đầu được phục dựng nhờ sự nỗ lực của một nhóm các họa sĩ và các nghệ nhân xưa. Đây là một trong những dòng tranh chứa đựng nhiều giá trị tinh hoa của người Việt từ kỹ thuật đến nghệ thuật.

Trong khuôn khổ chương trình "Cùng bé sáng tạo, khám phá tranh dân gian Kim Hoàng" sẽ có hàng loạt nội dung như: giới thiệu về lịch sử, nghệ thuật, kỹ thuật, các bản khắc, các mẫu tranh dân gian Kim Hoàng... Tham gia sự kiện, các em nhỏ sẽ được in tranh, trải nghiệm vẽ tranh cùng với nghệ nhân Kim Hoàng và các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động tô tranh dân gian Kim Hoàng, vẽ trên quạt giấy, vẽ trên túi giấy, vẽ mặt nạ truyền thống...

Được tổ chức trong không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào kỳ nghỉ hè, ban tổ chức hy vọng sẽ góp phần đưa di sản tranh dân gian gắn gũi với các bạn trẻ, giúp các bạn gần gũi hơn với nghệ thuật truyền thống.

NHU HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình cho biết: Từ con lợn nái ban đầu được hỗ trợ trị giá 1,5 triệu đồng/hộ, đến nay, 20 hộ được trao tặng lợn nái đã chăm sóc và phát triển đàn lợn sinh sản tốt, đạt tỷ lệ từ 2 - 4 lứa/lợn nái/hộ nuôi. Lợn nuôi khỏe mạnh, ít dịch bệnh và sinh sản đều nên các hộ được hưởng lợi từ chương trình rất phần khởi. Thời gian đầu, giá lợn con xuất chuồng cao, nhiều hộ đã sắm được những vật dụng thiết yếu, từng bước cải thiện cuộc sống. Khi giá lợn con xuống thấp, các hộ vẫn tiếp tục duy trì nuôi bởi họ có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có mà không mất quá nhiều chi phí chăm sóc lợn mẹ. Hiện nay giá lợn đang có xu hướng tăng, người nuôi phần khởi hơn.

Gia đình bà Trương Thị Thìn, thôn Bình Trật Bắc, xã An Bình là 1 trong 20 hộ được nhận lợn nái của chương trình. Cuộc sống gia đình bà khá vất vả bởi hai người con đều bị khuyết tật. Người con gái lớn 31 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh không thể tự sinh hoạt, người con trai bị thiếu năng trí tuệ. Mọi chi tiêu trong

Sinh kế cho người khuyết tật

Được triển khai từ năm 2016, chương trình hỗ trợ lợn nái do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ đã giúp nhiều phụ nữ khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn xã An Bình (Kiến Xương) có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, cuộc sống của họ dần vui bớt khó khăn.



Bà Trương Thị Thìn, thôn Bình Trật Bắc, xã An Bình (Kiến Xương) chăm sóc lợn nái.

gia đình chỉ trông vào thu nhập từ mấy sào ruộng và tiền công làm thợ xây của chồng. Khi được chương trình hỗ trợ lợn nái, gia đình bà vui lắm. Bà Thìn chia sẻ: Được sự quan tâm của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và chính

quyên địa phương, gia đình tôi có thêm con lợn nái. Từ khi nuôi đến nay, lợn sinh được 3 lứa. Mỗi lứa lợn đẻ đều trên 10 con. Lấy công làm lãi, mỗi lứa xuất bán sau khi trừ chi phí gia đình cũng có thêm thu nhập.

Cách nhà bà Thìn không xa là gia đình ông Nguyễn Ngọc Huân. Gia đình ông Huân thuộc diện cận nghèo, bản thân ông bị khuyết tật vận động không thể làm được công việc nặng. Ngày được nhận lợn giống hỗ trợ, ông Huân rất vui bởi gia đình có thêm tư liệu sản xuất, điều này đồng nghĩa ông sẽ có việc làm thay vì những tháng ngày rảnh rỗi ở nhà. Ông Huân chia sẻ: Sau khi nhận được lợn, tôi cẩn mẫn chăm sóc nên lợn sinh sản rất tốt, tỷ lệ sinh sản cao hơn những hộ nuôi khác. Hiện lợn chuẩn bị sinh

Số vụ cháy tăng cao

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy, tăng 14 vụ so với năm 2017, làm 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 3 tỷ đồng. Để xảy ra cháy chủ yếu do nhận thức, ý thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

dân chủ động tham gia PCCC. Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, trong đó tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, coi trọng phương châm "4 tại chỗ"; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Để làm tốt công tác phòng ngừa cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tính chất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia PCCC; tổ chức các đợt tuyên truyền về công tác PCCC nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân (trong đó, phối hợp với Báo Thái Bình đăng 20 tin,

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở theo kế hoạch kiểm tra định kỳ và các chuyên đề cũng như đột xuất. 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm tra, phúc tra 1.594 lượt cơ sở, kiến nghị khắc phục 2.556 sơ hở, thiếu sót về PCCC; lập 33 biên bản vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động đối với 12 trường hợp, phạt tiền 33 trường hợp với số tiền 423,8 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện PCCC; vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn luyện PCCC; vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư, xây dựng...

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhận

thức của người đứng đầu và người dân về công tác tự phòng ngừa vẫn chưa cao, còn lơ là, chủ quan. Việc đầu tư cho hệ thống PCCC tại chỗ còn mang tính chất đối phó, vẫn còn nhiều vi phạm nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, chậm khắc phục kiến nghị của cơ quan cảnh sát PCCC. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham

gia PCCC mới chỉ dừng ở bề nổi, chưa có những mô hình nổi bật để nhân rộng. Việc xây dựng lực lượng PCCC ở cơ sở và dân phòng nhiều nơi chưa bảo đảm yêu cầu thực tế, hoạt động còn mang tính hình thức. Với những hạn chế nêu trên, bộ phận hình thành, nổ trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tập trung ở nhà

cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ, nhà ống, kho, xưởng sản xuất... Vì vậy, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên luyện tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.